

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายลโนนทไธสง
 สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น.
 ส. ๕ ของประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนายลโนนทไธสง

ที่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเลข
1	นายบุญเรือง บุญซำดี	ประธานสภา		
2	นายพิเชษฐ ปัดสาสัย	รองประธานสภา		
3	นายภาคีพรศักดิ์ พงษ์ศักดิ์	เลขานุการสภา		
4	นายอภินันท์ เรืองนรินทร์	ล. อบต. ม. 1		
5	นายภาณุ พัดทนาย	ล. อบต. ม. 1		
6	นายทองดี งามดำหงษ์	ล. อบต. ม. 2		
7	นายอรรถวิทย์ ประจักษ์	ล. อบต. ม. 2		
8	นายทองสุข อุมรี	ล. อบต. ม. 3		
9	นายเจริญสุข บุตรเรือง	ล. อบต. ม. 3		
10	นายศักดิ์กานดา พิมพ์ไพจิ	ล. อบต. ม. 4		
11	นายไพฑูริย์ กุศลดี	ล. อบต. ม. 5		
12	นายวิเชียร ประจักษ์	ล. อบต. ม. 5		
13	นายพุกตา งามดำสัย	ล. อบต. ม. 6		
14	นายฉัตรลดา ศิริพรหม	ล. อบต. ม. 6		
15	นายสุทธิพงษ์ บุญงาม	ล. อบต. ม. 7		
16	นายอนุกร คุชฉิ	ล. อบต. ม. 8		
17	นายสมศักดิ์ กิตติ	ล. อบต. ม. 9		
18	นายดำดา นวลเทียมนาน	ล. อบต. ม. 9		
19	นายซำดี เกษอุดม	ล. อบต. ม. 10		
20	นายบุญรอด ปัดสาสัย	ล. อบต. ม. 11		
21	นายลำอทองทรัพย์ ใสอู่ใส	ล. อบต. ม. 11		
22	นายไฉน งามไพจิ	ล. อบต. ม. 12		
23	นายอนนพรัตน์ ภาสดี	ล. อบต. ม. 12		

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น.

เลขานุการสภาฯ

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้เชิญให้ สมาชิกสภาที่ขอคืนทุกท่านเข้าห้องประชุมตามที่นัดไว้แล้วได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ต่อมาได้เชิญประธานฯ คุณพิเชษฐ์/อู๋ เพื่อขอขานพระรัตนตรัย แล้วจึงได้เชิญประธานฯ นำประจำที่เข้าร่วมโต๊ะประชุมฯ แล้วเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมทราบ
- โฉมสี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การรับทราบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานฯ ขอบหมาย เลขานุการสภาฯ อ่านบททวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ให้สมาชิกสภาที่ขอคืนในที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้ง

เลขานุการสภาฯ

ดำเนินการอ่านบททวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ให้ที่ประชุมได้รับฟังแล้ว!! แต่ท่านจนจบ
ประธานฯ ล้อขบตามสมาชิกสภาที่ขอคืนว่า ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้ อ่านบททวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ให้ทุกท่านได้รับทราบไป!! แล้วนั้น มีสมาชิกสภาที่ขอคืนท่านใดที่มีความประสงค์ จะขอ!! ก็ขอลดข้อใดข้อหนึ่งในรายงานการประชุมดังกล่าว หรือไหม

ที่ประชุม

- โฉมสี -

ประธานฯ

ถ้ามีข้อสงสัยขอให้ สมาชิกสภาที่ขอคืนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยข้อขบตามว่า ถ้าสมาชิกสภาที่ขอคืนคือใคร เห็นชอบให้รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไปรตตทมิ อื่น
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้รับทราบ 20 เสียง, ไม่เห็นชอบ - โฉมสี - ,งดออกเสียง 2 เสียง

ประธานฯ

สรุป ที่ประชุม เห็นดีด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3-1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง!! แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม!! ละ เปรียบเทียบแล้ว ฉบับที่ 5

ประธานฯ

เชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายก อบต.

เนื่องจาก!! แผนพัฒนาท้องถิ่นของเราครั้งนี้ครบถ้วนทุกด้าน จึงมีความจำเป็นที่จะเพิ่มเติม
และเปรียบเทียบ!! เช่น เพื่อให้ครบถ้วนทุกข้อที่ชี้แจงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา !! ก็ขอยังหาความเดือดร้อนต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลโนนนาเกลือของเรา เพราะถ้าโครงการใด ๆ ที่ไม่มีความสมบูรณ์ใน
แผนแล้ว เราก็ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว!! จึงได้ไปไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ ดังนั้นขอให้ สมาชิกสภาที่ขอคืนพิจารณาตุรยะละไว้สละตามองค์การชี้แจงได้!! แจกจ่าย
ให้ทุกท่าน!! แล้ว

ประธานฯ

!! ขอให้ สมาชิกสภาที่ขอคืนพิจารณา /ปรึกษาหารือกัน ตามข้อชี้แจงแล้ว โดยให้เวลาประมาณ 40 นาที

เลขานุการสภาฯ

เมื่อเวลาผ่านไปจนครบกำหนด 40 นาที สมาชิกสภาฯ ได้อนุญาตแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้เชิญให้สมาชิกสภาที่ขอคืนทุกท่านเข้าห้องประชุมตามที่นัดไว้แล้ว!! แล้วจึงเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

